



สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
๖ มีนาคม ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยได้สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อส่งเสริมการออมให้เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถือเป็นองค์กรการเงินของประชาชน ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ ทำให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงาน ร่วมกัน มีการแบ่งปันผลประโยชน์และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ผมขอขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และพี่น้องชาวพัฒนาชุมชน ทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจดำเนินงานและยึดมั่นในแนวคิด หลักการ และแนวทางการดำเนินงาน ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึงในทุกช่วงอายุคนให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้ชุมชนตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญ ของการบริหารการเงิน การมีวินัยทางการเงิน และการรู้จักออมและใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด ปัญหาหนี้สินและมีเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด และการดำเนินงานธุรกิจชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการ กองทุนชุมชน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน นำไปสู่การลดหนี้/ปลดหนี้ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมด้วยพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่จะเดินหน้า สร้างสรรค์ พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน พึ่งตนเองได้สืบไป

(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน